
Háskólaráð Landbúnaðarháskóla Íslands, fundur 15‐2017 

 

Tími: miðvikudagur 25. október 2017 á Keldnaholti og í síma kl. 16:00 

Mætt: Sæmundur Sveinsson og Bjarni Stefánsson á Keldnaholti, Hafdís Hanna Ægisdóttir, Helena 
Guttormsdóttir, Hilmar Janusson, Sigríður Hallgrímsdóttir og Þuríður Lillý Sigurðardóttir í símanum. 
Margrét Jónsdóttir ritaði fundargerð. 

 

1.  Kynning á stefnumótun LbhÍ til þriggja ára 

  Uppkast af stefnumótunaráætlun LbhÍ var lögð fram. Öll ríkisfyrirtæki þurfa að útbúa stefnumótun til 
þriggja ára. Farið yfir vinnuskjal og breytingar ræddar. Fundarmenn senda ábendingar til rektors sem 
verða síðan endanleg samþykktar í gegnum tölvupóst. 

2.  Önnur mál 

 Opinn fundur 24. október á Hvanneyri „Aukið virði landbúnaðarafurða“ tókst vel og var vel sóttur. 

 Helena Guttormsdóttir lýsti yfir vonbrigðum með að ráðuneytið hefði ekki brugðist við beiðni 

háskólaráðs um ráðningu ad hoc rektors vegna starfsmannamála.  

  Fleira ekki gert og fundi slitið kl. 17:25 

 


